

“Chuyến bay màu hồng” của Vietnam Airlines chung tay vì bình đẳng giới

15:21 03/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 01/10, chuyến bay mang số hiệu VN1203 khởi hành từ Hà Nội đi Cần Thơ đã cất cánh cùng thông điệp “Vì những người phụ nữ quanh ta”. Đây là hoạt động của Vietnam Airlines hưởng ứng chiến dịch nam giới vì phụ nữ (HeForShe) do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phát động.



“Chuyến bay màu hồng” của Vietnam Airlines chung tay vì bình đẳng giới

Với sự tham gia của hơn 100 hành khách cùng các đại diện Vietnam Airlines, UN Women, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... chuyến bay VN1203 từ Hà Nội đi Cần Thơ đã trở thành hành trình ý nghĩa, truyền tải mạnh mẽ thông điệp bình đẳng giới, khẳng định cam kết đồng hành của Vietnam Airlines trong hành trình xây dựng một xã hội bình đẳng và phát triển bền vững.

Màu hồng vốn được xem là màu sắc dành riêng cho phái nữ, đã được Vietnam Airlines và UN Women sử dụng để truyền tải thông điệp về sự đa dạng và bình đẳng giới. Trên chuyến bay đặc biệt này, hành khách sẽ được nhận những món quà mang màu sắc đặc trưng của chiến dịch như

áo màu hồng có logo của Vietnam Airlines, thưởng thức trà sữa và nhận quà tặng xinh xắn màu hồng. Đây cũng là thông điệp về sự tự do lựa chọn, về việc phá bỏ những rào cản giới tính và tôn trọng sự đa dạng của mỗi cá nhân.

Ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, từng hành động nhỏ bé của mỗi cá nhân đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao. Việc tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, như chiến dịch HeForShe, chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Vietnam Airlines mong muốn “chuyến bay tô hồng” sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bình đẳng giới, khuyến khích mọi người chung tay xây dựng một xã hội công bằng hơn và thúc đẩy những hành động tích cực.”



Màu hồng vốn được xem là màu sắc dành riêng cho phái nữ, đã được Vietnam Airlines và UN Women sử dụng để truyền tải thông điệp về sự đa dạng và bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ hưởng ứng chiến dịch HeForShe, đại diện Vietnam Airlines, UN Women, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND thành phố Cần Thơ đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa đến Trung tâm tạm lánh Cần Thơ. Tại đây, đoàn đã trao tặng những phần quà thiết thực, bao gồm nhu yếu phẩm và hỗ trợ tài chính, nhằm chia sẻ khó khăn với những phụ nữ kém may mắn. Không chỉ là hành động chia sẻ, đây còn là lời khẳng định về sự quan tâm của cộng đồng đối với những người yếu thế, thể hiện tinh thần của chiến dịch HeForShe..

Trước đó, vào các năm 2022 và 2023, Vietnam Airlines đã đồng hành cùng UN Women thực hiện các chiến dịch "Tô cam bầu trời", đóng góp "sắc cam" mang thông điệp ý nghĩa kêu gọi hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Những chương trình ý nghĩa như "chuyến bay tô cam" là hoạt động thiết thực của Vietnam Airlines để tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội, thông qua việc nâng cao nhận thức và đồng lòng hướng tới mục tiêu bình đẳng giới thực chất.



Hành khách sẽ được nhận những món quà mang màu sắc đặc trưng của chiến dịch như áo màu hồng có logo của Vietnam Airlines, thưởng thức trà sữa và nhận quà tặng xinh xắn màu hồng.

Là phong trào toàn cầu được khởi xướng bởi UN Women từ năm 2014, HeForShe kêu gọi sự tham gia của nam giới và tất cả mọi người vào việc thúc đẩy bình đẳng giới. Với mục tiêu xóa bỏ định kiến giới, tạo ra cơ hội công bằng cho tất cả mọi người, phong trào đã thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới tham gia. HeForShe nhấn mạnh rằng bình đẳng giới không chỉ là vấn đề của phụ

nữ mà cần sự tham gia và hỗ trợ từ cả nam giới để đạt được sự thay đổi bền vững. Hưởng ứng chiến dịch HeForShe là một trong những hoạt động của Vietnam Airlines trong mục tiêu đồng hành cùng xã hội thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/%E2%80%9Cchuyen-bay-mau-hong%E2%80%9D-cua-vietnam-airlines-chung-tay-vi-binh-dang-gioi>